

Số: /TB-UBND

Việt Yên, ngày tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện tại Hội nghị đánh giá chất lượng hoạt động Đài truyền thanh cơ sở 8 tháng đầu năm 2021

Ngày 01/9/2021, đồng chí Thân Văn Thuận -Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị đánh giá chất lượng hoạt động Đài truyền thanh cơ sở 8 tháng đầu năm 2021. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị: phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao, Điện lực, đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách đài truyền thanh các xã, thị trấn, đơn vị tư vấn triển khai hệ thống truyền thanh thông minh (truyền thanh IP)

Sau khi nghe báo cáo của phòng Văn hóa và Thông tin về hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở 8 tháng đầu năm và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Thân Văn Thuận-Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động hệ thống đài truyền thanh cơ sở 8 tháng đầu năm 2021: Từ đầu năm đến nay, đài truyền thanh cơ sở luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; hướng dẫn về chuyên môn của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao để tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Đặc biệt khi Việt Yên trở thành tâm dịch lớn của cả nước, cán bộ đài truyền thanh cơ sở đã phát huy vai trò của người chiến sỹ trên mặt trận thông tin, tuyên truyền, không ngại khó khăn vất vả, thực hiện tiếp sóng Đài truyền thanh huyện (có thời điểm lên đến 17 khung giờ mỗi ngày). Ngoài ra đài xã còn chủ động thông tin về công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương, truyền tải thông điệp 5K của Bộ Y tế, tham gia các tổ tuyên truyền lưu động đến từng thôn phố, góp phần cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của đài truyền thanh cơ sở hiện nay còn gặp nhiều khó khăn. Trong số cán bộ đài của 17 xã, thị trấn, có 02/17 cán bộ có chuyên môn về kỹ thuật phát thanh truyền hình, cán bộ đài các xã còn lại được đào tạo ở các chuyên môn khác, chỉ được tập huấn nghiệp vụ qua các lớp bồi dưỡng ngắn hạn của tỉnh và huyện. Cán bộ đài truyền thanh đều hoạt động không chuyên trách, phải kiêm nhiệm nhiều việc như tuyên giáo, đoàn thanh niên, quân sự, công an xã. Về cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, 13 đài có phòng làm việc riêng, còn lại phải ghép với với các ban, ngành, đoàn thể khác hoặc bố trí ở hội trường UBND xã. Hiện tại, có 2 xã sử dụng đài truyền thanh FM không dây là Minh Đức, Ninh Sơn; 15 xã còn lại được nâng cấp theo dự án lắp đặt hệ thống truyền thanh IP, tuy nhiên chưa trang bị đầy đủ đến toàn bộ các thôn, tổ dân phố.

2. Nhiệm vụ triển khai về nâng cao hoạt động hệ thống truyền thanh cơ sở trong thời gian tiếp theo

2.1. Song hành cả hệ thống phát thanh truyền thông trên sóng FM và truyền thanh IP vì mỗi hệ thống đều có những ưu điểm riêng. Đồng thời tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống đài ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông, hệ thống truyền thanh IP theo Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND huyện về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Phòng Văn hóa và thông tin, đơn vị tư vấn, Điện lực Việt Yên và các xã, thị trấn cần khảo sát vị trí đặt hệ thống loa theo dự án truyền thanh IP cho phù hợp với điều kiện thực tiễn ở từng địa phương, đảm bảo phát huy tốt nhất hiệu quả sử dụng.

2.2. Giao phòng Văn hóa và Thông tin:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tham mưu cho UBND huyện đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở. Thường xuyên theo dõi, đánh giá hoạt động truyền thanh cơ sở; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả với UBND huyện.

Chủ trì, phối hợp với đơn vị triển khai lắp đặt hệ thống đài tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ đài xã, người phụ trách truyền thanh thôn; đồng thời giao cho cán bộ kỹ thuật viên Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao tiếp quản, vận hành hệ thống bảo đảm đồng bộ trong công tác tuyên truyền. Thời gian hoàn thành **xong trước ngày 15/9/2021**.

Xây dựng báo cáo cụ thể, chi tiết về việc lắp đặt hệ thống truyền thanh IP và tiến hành rà soát, đề xuất phương án bổ sung các cụm loa cho những vùng lõm, những xã chưa được đầu tư đồng bộ. Tổng hợp và tham mưu giải pháp khắc phục những tồn tại khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở, báo cáo Chủ tịch UBND huyện **trước ngày 15/9/2021**.

2.3. Giao Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao:

Chủ động phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin và các đơn vị liên quan trong việc triển khai Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND huyện. Hướng dẫn và hỗ trợ hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở về chuyên môn, nghiệp vụ.

2.4. Điện lực Việt Yên: phối hợp với UBND các xã, thị trấn để kịp thời điều chỉnh vị trí đặt công tơ điện hệ thống loa cho phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo phát huy tốt hiệu quả.

2.5. UBND các xã, thị trấn

Chủ động cân đối, bố trí kinh phí cho công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống thiết bị kỹ thuật của đài truyền thanh cơ sở. Chỉ đạo, quản lý hoạt động của đài truyền thanh cấp xã nhằm phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh thuộc địa bàn quản lý.

Cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và vận hành thiết bị kỹ thuật do tỉnh và huyện tổ chức. Chỉ

đạo cán bộ đài truyền thanh cần không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý, vận hành, khai thác có hiệu quả trang thiết bị của đài để nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thừa lệnh của Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Thân Văn Thuận-Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đến các cơ quan, đơn vị biết và tổ chức thực hiện../.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan: Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao, Điện lực;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐV.P, CVTH;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phạm Tuấn Minh